

ประกาศบริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด

เลขที่ : 70/62

เรื่อง จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบงานโยธา สุขาภิบาล และไฟฟ้าอาคาร ภายในพื้นที่สถาบันนวัตกรรม (สนว.)

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (ครั้งที่ 2)

ด้วย บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด มีความประสงค์จะประมูล "จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบงานโยธา สุขาภิบาล และไฟฟ้าอาคาร ภายในพื้นที่สถาบันนวัตกรรม (สนว.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (ครั้งที่ 2)" โดยมีรายละเอียดดังนี้ :-

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัท หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
2. ผู้เสนอราคาต้องมีวัตถุประสงค์การประกอบกิจการ ตามข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ฉบับนี้
3. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงาน ก่อสร้าง หรือ ติดตั้ง ที่เกี่ยวข้องกับงานโยธา และ/หรือ สุขาภิบาล และ/หรือ ไฟฟ้าอาคารของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน ที่นำเชื่อถือมาแสดงจำนวนอย่างน้อย 1 ผลงาน ซึ่งผลงานดังกล่าวแล้วเสร็จไม่เกิน 5 ปี นับย้อนหลังถัดจากวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา โดยแต่ละผลงานต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท ทั้งนี้จะพิจารณาหนังสือรับรองผลงาน (ตัวจริง หรือสำเนา) หรือ สำเนาสัญญา หรือ สำเนาใบสั่งจ้าง
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติการละทิ้งงาน หรือ เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
5. ผู้เสนอราคาต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด ณ วันประมูล หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลครั้งนี้
6. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

ผู้เสนอราคาหรือผู้แทนต้องเข้ารับฟังคำชี้แจง/ดูสถานที่ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร UB ชั้น 2 อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (ติดต่อ คุณศิริพร โทรศัพท์ 094-049-5846) โดยเริ่มชี้แจงเวลา 10:00 น. หากไม่เข้ารับฟังคำชี้แจง หรือเข้ารับฟังคำชี้แจงสายเกินกว่า 30 นาที และ/หรือ มิได้ลงนามไว้เป็นหลักฐานจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นของเสนอราคา

กำหนดขึ้นของเสนาอราคา ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด ชั้น G อาคาร A ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ และบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปิดของเสนาอราคาต่อหน้าผู้เสนาอราคาหรือไม่ก็ได้

ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดการประมูล ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 - 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:00 น. - 16:00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ที่หน่วยงานจัดหาพัสดุกลาง บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด ชั้น G อาคาร A ติดต่อ คุณพรพรรณนต์ โทรศัพท์ 02 140-1081 หรือ คุณโสภิตา โทรศัพท์ 02 140-1099

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562



(คุณพรทิพย์ จันทร์สุขศรี)

ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กรและการเงิน